



ปีที่ 42 ฉบับที่ 52 วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

**ทีมฟุตบอล ม.ราชภัฏนครฯ เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยอาเซียน “Fiesta 2013” ณ ประเทศมาเลเซีย**

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน ชิงชนะเลิศในกีฬา
มหาวิทยาลัยนานาชาติ Fiesta 2013 ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2556 ณ ประเทศ
มาเลเซีย

ผศ. สิบพงค์ จินดาพล ผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ และผู้ควบคุมทีมนักกีฬา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้รับ
เชิญมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มาราห์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ให้จัดส่งกีฬาฟุตบอลเข้าร่วม
การแข่งขันชิงชนะเลิศในกีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติ Fiesta 2013 ซึ่งในปีนี้อาจารย์ได้เชิญทีมกีฬาฟุตบอล
ในประเทศไทยทั้งสิ้นจำนวน 2 ทีม คือ ทีมจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย
และเป็นผู้ควบคุมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยใช้
กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์อีกด้วย

ม.ราชภัฏนครฯ ขยายกำหนดวันชำระเงินค่าลงทะเบียน (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ขยายระยะเวลาในชำระเงินค่าลงทะเบียนภาค
การศึกษาที่ 1/2556 (ครั้งที่ 2) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยได้ขยายถึง
วันที่ 1 กันยายน 2556 ดังนี้

1. นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกระดับการศึกษา ให้ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่
1 กันยายน 2556 และต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนภายในเวลาตามข้อ 1 จะไม่มีสิทธิ์สอบ ภาคการศึกษา
ที่ 1/2556 และให้รักษาสภาพนักศึกษาเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยจะไม่รับคำร้องใด ๆ เกี่ยวกับการ
ชำระเงินค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

นาฏศิลป์และการแสดง ม.ราชภัฏนครฯ เชิญชมการแสดงวิพิธทัศนา

หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปชมการแสดงวิพิธทัศนา ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดง ราชภัฏชาติรี วัฒนธรรมสี่ภาคเฉลิมพระเกียรติ การแสดงระบำโบราณคดี ศรีชัยสิงห์ นาฏศิลป์สร้างสรรค์โนรีศรีมหาชัย และการแสดงละครนอกเรื่อง ไกรทอง ตอนพ้อบน

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงการเผยแพร่ นาฏศิลป์ไทยประจำปีพุทธศักราช 2556 ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตามการแสดงโครงการดังกล่าว จะมีการแสดงรอบปฐมฤกษ์บางชุดบางตอน ในกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และวัฒนธรรมสัญจร ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หน่วยตรวจสอบภายใน จัดอบรม “การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในทั่วทั้ง องค์กร”

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

ม.ราชภัฏประกาศเปลี่ยนแปลง สัปดาห์การเรียนการสอน นอกชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยประกาศเปลี่ยนแปลง สัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จากเดิม สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 14-15 กันยายน 2556 เป็นสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 แทน และให้สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 14-15 กันยายน 2556 เป็นสัปดาห์การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ

ม.ราชภัฏนครฯ เร่งการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่จะต้องส่งเอกสารชุดเบิกภายในวันที่ 6 กันยายน 2556 นั้น

จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารชุดเบิกให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในเวลาที่กำหนดด้วย

หาก คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน มีความประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



เอกสารประชาสัมพันธ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ส่วนงานสื่อสารสัมพันธ์ ต.ท่าบ่อ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 Tel,Fax 075-809813
Pr_nstru@hotmail.com



ในระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2556 คณะผู้สอนรายวิชา 9000407 การคิดและการตัดสินใจ จัดโครงการ Walk Rally สถานีนักปราชญ์กิจกรรมเสริมทักษะการคิดและการตัดสินใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอล์มันน์ “พักเที่ยง” ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง วันนี้พบกับพักเที่ยงในการผสมข่าวสารจาก บก. กิตติศักดิ์ดีหลาย ๆ ท่านรวมกัน เพราะเนื่องจากฉบับเมื่อวันนี้ (27 ส.ค.) ได้ลงพักเที่ยงฉบับไม้เสียบลูกชิ้นไป แต่บางข่าวยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ทีมงานมหาชัยสารจึงไม่รอช้าวันนี้ขอลงข่าวของไม้เสียบต่ออีกซักข่าวสองข่าวค่ะ

เริ่มข่าวแรกพบกับข่าวของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับคนบดคิดนสวย ได้ข่าวมาว่าขณะนี้สุขภาพไม่ค่อยจะรู้เห็นเป็นใจกะหน้าตาเลย แต่ต้องทนหวานอมและขมกลืน เราท่านจึงไม่ค่อยเห็นความอ่อนแอ แต่เห็นความแข็งแกร่งและปีกบินพร้อมความสุข วันก่อนเห็นป็นตึกคณะวิทยาศาสตร์พาเหล่าอาคันตุกะไปตรวจสอบห้องทำกิจกรรม สวนกะไม้เสียบทางขึ้นบันได บอกพี่ๆ ห้องที่พี่เป็นวิทยากรยิ่งใหญ่พอที่จะให้ทีมงานของหนูเข้าไปทำกิจกรรมอะปาว ไม้เสียบรีบบอก ห้องใหญ่ แต่ถ้างานหนูใหญ่กว่าก็อาจจะทำให้ห้องแคบไปก็ได้ ดังนั้นงานที่ท่านคนบดคิดคณะเทคโนโลยีจัดจะยิ่งใหญ่หรือไม่ประมาณไหนรู้เป็นน้ำจิ้มก่อนที่เหลือตามข่าวกันเอาเองจ้ะ

ช่วงนี้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการแข่งขันทักษะทางศิลปะกันอย่างดุเดือดเผ็ดร้อน โดยเฉพาะการแข่งขันดนตรี และนาฏศิลป์ จำเป็นต้องใช้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเข้มข้นทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นเลิศ และต้องมีหน้าตาเป็นอาวุธ ไม่รวมเส้นผม ไม้เสียบรีบเทียบเคียงถามว่าใครที่อยู่ในขอบข่ายที่กล่าวมาบ้าง ทราบมาว่า ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรตัดสินดนตรีไทยมาเป็นอันดับ 1 เลยต้องตรวจสอบคุณภาพ พบว่า ตรงตามคอนเซ็ปต์ทุกกระเปียด ทั้งความเชี่ยวชาญ ความชำนาญการ และมีผมเป็นหงอกซึ่งเป็นอาวุธโดยตรง แอ่น แอน แอ่น

จบจากข่าวของไม้เสียบลูกต่อด้วยข่าวขอบคุณจากคนบดคิดคณะครุศาสตร์ ผศ.ถนอม เลขาพันธ์ ได้ฝากขอบคุณบุคลากรของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่ และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้กิจกรรม “ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 : นวัตกรรมครูไทย ก้าวไกลสู่สากล” จบลงไปด้วยสวยงามตามคาดหมาย

ส่วนข่าวขอบคุณอีกข่าว เป็นข่าวขอบคุณจากส่วนมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ฝากขอบคุณทุกส่วนงาน คณะ ศูนย์ สำนัก ที่ได้ร่วมมือกับจนทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยผ่านพ้นไปด้วยดี

บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหนังสือ “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ไปแล้วนั้นกรุณาตอบรับตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมกับพจนานุกรมฉบับดังกล่าวด้วย

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “เพราะมีอดีต เราจึงมีประสบการณ์ เพราะมีวันวาน เราจึงเติบโต เพราะเคยโง่ เราจึงฉลาด เพราะเคยพลาด เราจึงแข็งแรง” สวัสดิ์ดีคะ